



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 หน้า 8 มูลค่าข่าว 63,776.-

ส่วนวิกิคอมมอนส์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ‘หมออุดม’คาดพิจารณาตั้งก.อุดมฯเสร็จเดือนพ.ย.

**ศึกษาธิการ** • “หมออุดม” คาด สนช.พิจารณาตั้ง ก.อุดมฯ เสร็จ พ.ย.นี้ และใช้เวลา 2-3 เดือน การจัดรายละเอียดโครงสร้างภายใน ย้ำ รมต.กระทรวงใหม่ต้องเป็นคนมีวิสัยทัศน์ มองไปข้างหน้าในโลกอนาคต ตามให้ทันกับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมว่า หลังจากที่ได้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.... เพื่อจัดตั้งกระทรวงใหม่แล้ว คาดว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะพิจารณาแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ก็จะทำให้เรามีกระทรวงใหม่ได้ตามกฎหมาย แต่กระทรวงใหม่นี้ยังไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากต้องมีการจัดรายละเอียดโครงสร้างภายใน ทั้งเรื่องที่ตั้งของ

สำนักงานปลัดกระทรวง การ จัดวางตำแหน่งและการเคลื่อนย้ายบุคลากรลงหน่วยงาน รวมทั้ง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการชุดต่างๆ ให้ชัดเจน คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 เดือน โดยวางเป้าให้กระทรวงใหม่ทำงานได้จริงๆ ก่อนการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ในระหว่างที่มีการจัดทำรายละเอียดโครงสร้างใหม่ การทำงานต่างๆ ของกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานวิจัย ก็จะใช้กฎหมายเดิมไปพลางก่อน เพื่อไม่ให้งานสะดุดหรือเป็นสูญญากาศ

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ใน ส่วนของว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ควรเป็นอย่างไรนั้น นพ.อุดม กล่าวว่า กฎหมายได้เขียนและ ออกแบบให้กระทรวงใหม่เป็น กระทรวงที่มีความก้าวหน้า ซึ่ง จะมีรูปแบบที่แตกต่างจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ สกอ.

ดังนั้น คนที่จะมาเป็นรัฐมนตรี จะต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง มองไปข้างหน้าในโลกอนาคต มีความเป็น ผู้นำที่จะกระตุ้นและปลุกให้ บุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งความคิดและการทำงาน มี วิสัยทัศน์ที่ตอบโจทย์ ทำงาน เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง ของโลกอนาคตได้ อีกทั้งต้องมีพื้นฐานที่เข้าใจงานการอุดมศึกษาและวิจัย ตามให้ทันกับ พลวัตของการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21.